

Thư chúc mừng nhân ngày

PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10

CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2



Thân ái gửi toàn thể nữ cán bộ, công nhân viên, người lao động trong toàn Tổng công ty Phát điện 2

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, thay mặt Lãnh đạo Tổng công ty Phát điện 2, Tôi xin gửi đến toàn thể chị em CNVCLĐ Tổng công ty lời thăm hỏi ân cần với tình cảm thân thương và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Các chị em thân mến!

Trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước, hình ảnh Người phụ nữ Việt Nam luôn là một biểu tượng đẹp, kết tinh sinh động vào những giá trị đích thực của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng danh với 8 chữ vàng “Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang” mà Bác Hồ đã trao tặng.

Tiếp nối truyền thống đáng tự hào của các hệ Phụ nữ Việt Nam, toàn thể nữ cán bộ, công nhân viên, người lao động EVNGENCO 2 đã phấn đấu hết sức mình để đóng góp sức lực, trí tuệ cho sự phát triển bền vững của Tổng công ty. Nhiều chị em đã luôn xứng đáng danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Năng động, sáng tạo”; càng làm rạng rỡ hơn giá trị văn hóa của ngành Điện lực Việt Nam. Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, hoạt động đoàn thể, chị em chúng ta còn là những người mẹ tảo tần, những người vợ đảm đang, những người vun vén dựng xây, giữ lửa cho tổ ấm gia đình. Tôi nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và thành tích của toàn thể chị em.

Nhân dịp này, Tôi đề nghị Lãnh đạo các đơn vị thành viên tiếp tục quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho toàn thể nữ cán bộ, công nhân viên, người lao động trong Tổng công ty Phát điện 2 được đóng góp tốt hơn vào hoạt động của đơn vị, Tổng công ty và xây dựng gia đình ngày càng yên ấm, hạnh phúc hơn.

Với những thành quả đã đạt được trong thời gian qua, Tôi rất mong quý chị em sẽ tiếp tục phấn đấu và nỗ lực nhiều hơn nữa, cùng đoàn kết, tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Một lần nữa, đại diện cho Lãnh đạo EVNGENCO 2 xin gửi lời chúc mừng, chúc sức khỏe, chúc toàn thể chị em trong Tổng công ty ngày càng tươi vui, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống./.

Thân ái!

Trần Phú Thái
Chủ tịch Hội đồng thành viên

